

พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า

“พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า”

เป็นบทเรียนที่สองจากหนังสือชื่อ

“สาวกถูกสร้างขึ้น มิได้เกิดเอง”

โดยผู้เขียนชื่อ

วอลเทอร์ เอ. เฮนริชเซ็น

พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า

ชายคนหนึ่งในขณะที่เนวิเกเตอร์ เป็นชาวจาไมก้า หลายปีก่อนเขาทำงานกับบริษัทค้ากล้วยแห่งหนึ่งใกล้บ้านเกิดของเขาในเมืองคิงสตัน (ประเทศจาไมก้า) เขาทำงานได้ดีมากในบริษัทนั้น วันหนึ่งผู้บริหาร ได้เชิญเขาไปพบที่ห้องทำงาน เพื่อปรึกษากันถึงเรื่องอนาคตของเขา

หลังจากประเมินความสามารถของชายคนนั้นแล้วผู้บริหารกล่าวว่า “คุณมีอนาคตที่ดีในบริษัทของเราและจะได้รับผลตอบแทนที่ดีเลิศโดยทางบริษัทจะเลื่อนตำแหน่งให้ ขณะนี้เรากำลังหาคนเก่ง เพื่อที่จะส่ง ไปให้คณะกรรมการพิจารณาถ้าคุณได้รับการคัดเลือกคุณจะต้องยอมอุทิศชีวิตทั้งหมดของคุณเพื่อกล้วยเหล่านี้”

ชายหนุ่มนั่งคิดอยู่ครู่หนึ่ง แล้วตัดสินใจว่าเขาคงไม่อาจมอบชีวิตทั้งชีวิตของเขาเพื่อกล้วยได้

การครอบครองของพระเยซูคริสต์ หมายถึงการที่เรายกย่องพระองค์ให้เป็นหนึ่งในชีวิตของเรา และอยู่เหนือทุกสิ่งที่เป็น “กล้วย” ในชีวิตเรา

ในบทนี้จะกล่าวถึงกฎเกณฑ์สี่ประการที่เกี่ยวข้องกับการยกย่องให้พระคริสต์เป็น หนึ่งในชีวิตของเรา

1. แท้จริงแล้วพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า แม้ว่าเราต้องการให้พระองค์ทรงเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็ตาม
2. เหตุผลต่าง ๆ ที่ทำให้เราไม่ยอมรับว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า
3. การยอมรับว่าพระองค์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าหมายความว่าอย่างไร?
4. ทำไมพระเยซู? ทรงต้องการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา? ให้เราศึกษาทีละข้อ

พระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นพระเจ้า

แม้ว่าเราต้องการให้พระองค์ทรงเป็นอย่างนั้นหรือไม่ก็ตาม

พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระผู้สร้างสรรพสิ่งในโลกนี้ “โดยอำนาจแห่งพระคำรัสของพระองค์”

พระองค์ทรงรวบรวมทุกสิ่งเข้าด้วยกัน “เพราะว่าในพระองค์ สรรพสิ่งถูกสร้างขึ้นทั้งในท้องฟ้าและแผ่นดินโลก สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตา และซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา ไม่ว่าจะเป็นวาฬลังก์หรือเป็นเทพอาณาจักร หรือเป็นเทพครอบครองหรือศักดิ์เทพ สรรพสิ่งถูกสร้างขึ้น โดยพระองค์และเพื่อพระองค์ พระองค์ทรงดำรงอยู่ก่อนสรรพสิ่งทั้งปวงและสรรพสิ่งทั้งปวงเป็นระเบียบอยู่โดยพระองค์ พระองค์ทรงเป็นศีรษะของกายคือคริสตจักรของพระองค์เป็นปฐมเป็นผู้แรกที่ทรงเป็นขึ้นมาจากความตาย เพื่อพระองค์จะได้เป็นเอกในสรรพสิ่งทั้งปวง ใน (โคโลสี 1:16-18)

คุณเคยคิดบ้างไหมว่า มีสักกี่ครั้งที่คุณสามารถที่จะควบคุมการดำเนินชีวิตของตัวเองได้? คุณกำหนดได้ไหมว่าคุณจะเกิดเมื่อไหร่? คุณเลือกพ่อแม่เองได้ไหม? คุณเลือกที่จะเกิดในประเทศนั้นประเทศนี้ไหม? คุณสามารถตัดสินใจเลือกสีผิว, สีตาของคุณ สีเส้นผมของคุณ ได้มั๊ย คุณสามารถตัดสินใจเกี่ยวกับระดับสติปัญญา ความสามารถพิเศษของคุณได้ไหม? คำตอบก็คือไม่ คุณไม่มีสิทธิ์เลือกสิ่งดังกล่าวนี้ได้เอง การออกเสียงของคุณนั้นแท้จริงแล้วไม่มีค่าอะไรเลย

แล้วจุดไหนล่ะ ที่คุณสามารถควบคุมเองได้? พระคัมภีร์บอกว่าคุณสามารถได้เพียงส่วนเล็กๆ แต่มีความสำคัญในชีวิตของคุณ เราเรียกสิ่งนี้ว่าความตั้งใจ คุณต้องยอมจำนนต่อความเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของพระคริสต์ ซึ่งหมายความว่า พระเยซูจะอยู่เหนือทุกสิ่งในชีวิตคุณ ไม่ใช่แค่เพียงบางส่วน ในการตัดสินใจยอมรับความตั้งใจนี้ คุณจะต้องจำไว้เสมอว่า พระเยซูทรงควบคุมส่วนใหญ่ ๆ เกือบทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคุณ แม้ว่าบางอย่างคุณอาจจะชอบหรือไม่ก็ตาม

ทำไมเราจึงไม่ยอมรับพระคริสต์

เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า

แม้ว่า แต่ละคนจะมีเหตุผลเป็นของตนเองที่ไม่ยอมรับพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า แต่ก็มีเหตุผลบางอย่างที่มักจะเกิดขึ้นอยู่ทั่วไปจนเป็นที่น่าสังเกตดังนี้

1. พระองค์อาจให้เราทำอะไรบางอย่าง ที่เราไม่ต้องการทำ

เป็นความจริงที่พระองค์ทรงทำเช่นนั้น เพราะถ้าไม่มีสิ่งนี้แล้วก็ย่อมไม่มีเหตุผลให้ต้องตัดสินใจเลย เมื่อคุณยอมให้พระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าในชีวิตคุณ คุณจะต้องทำทุกสิ่งที่เป็นพระบัญชาของพระองค์แม้ว่าบางสิ่งในจำนวนนั้น คุณอาจไม่อยากทำเลยก็ตาม

อับราฮัม ไม่ต้องการถวายอิสอัคเป็นเครื่องบูชา โมเสสไม่ต้องการไปอยู่จำเพาะพระพักตร์กษัตริย์ฟาโรห์ โยเซฟไม่ต้องการใช้เวลาหลายปีในคุก พระเยซูคริสต์ไม่ต้องการถูกตรึงบนไม้กางเขน.....

ไม่มีใครชอบไม้กางเขน ไม่มีใครต้องการตายและไม่มีใครต้องการตายและไม่มีใครต้องการปฏิเสธความปรารถนาของตนเองแต่สิ่งนี้คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับปกครองของพระเจ้า สาวกคือ ผู้มีวินัย เขาคือผู้ปฏิเสธในสิ่งที่เขาชอบแต่ไม่ปฏิเสธพระประสงค์ของพระเจ้า สาวกจะไม่ตามใจตนเอง โดยแสวงหาสิ่งที่ตนต้องการและทำตามความปรารถนาฝ่ายเนื้อหนัง

เมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเจ้าชีวิตของคุณ ทุกอย่างจะอยู่ในเขตอำนาจของพระองค์ ไม่ว่าจะ เป็นความนึกคิดของคุณ การแสดงออกของคุณ แผนงานของคุณ อาชีพของคุณ เวลาว่างของคุณ และเป้าหมายในชีวิตของคุณ สิ่งเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การปกครองของพระองค์ทั้งสิ้น

2. เรามักคิดว่าเรารู้ ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา

ความคิดอย่างนี้นับว่าผิดมากทีเดียว เด็กที่ถูกสร้างและปล่อยให้ทำตามลำพัง อาจฆ่าตัวเองได้โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ เขาอาจกินของที่ผิดหรือวิ่งออกไปที่ถนน หรือคว่ำมีดคม ๆ มาถीอไว้ หรือเล่นกับของบางอย่างที่เป็นอันตราย ผู้ปกครองจะต้องเอาใจใส่ดูแลลูก ๆ ซึ่งกฎหมายก็ต้องการให้เป็นอย่างนั้น แต่ถ้าพ่อแม่ไม่ยอมทำหน้าที่เป็นผู้ปกครองของลูก ศาลจะสั่งจับ เพราะถือว่าพ่อแม่มีความผิด

อย่างไรก็ตาม เรามักคิดว่าสิ่งต่าง ๆ จะเปลี่ยนแปลงไป เมื่อเราเติบโตเป็นผู้ใหญ่ขึ้น ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด เพราะเด็กที่ฟังพาดตนเอง อาจทำให้ตนได้รับบาดเจ็บนั้นใด ผู้ใหญ่ที่ฟังพาดตนเองก็ทำให้ตนได้รับบาดเจ็บนั้น จากสถิติที่พบเห็นอยู่เป็นประจำบอกว่า ในแต่ละปีมีคนตายเพราะอุบัติเหตุทางรถยนต์มากกว่าการตายเพราะ โรคมะเร็ง และ โรคหัวใจรวมกัน

นักวิทยาศาสตร์กลุ่มหนึ่งได้เตือนว่า อเมริกามีหวัรบนิวเคลียร์มากพอที่จะทำลายมนุษย์ทุกคนที่อยู่บนพื้นผิวโลก เท่ากับมีดินระเบิดที่บรรจุทุกหนึ่งตู้รถไฟสำหรับทุกคนในโลกเพื่อจะสามารถทำลายเราได้โดยยังไม่ได้พุดถึงหวัรบนิวเคลียร์ที่ชาติอื่น ๆ มีอยู่ในโลก

คุณเคยคิดบ้างไหมว่าที่เราอ้างตำรวจนั้นจุดมุ่งหมายที่แท้จริงก็เพื่อให้ค่อยสอดส่องดูแลว่าเราจะไม่ทำอะไรผิด ดังนั้น เรากล้าพอที่จะพูดว่าเรารู้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเรา

3. เราไม่แน่ใจว่า พระเจ้าทรงสนพระทัยเรามากที่สุด

ถ้าพระเจ้าทรงมีพระประสงค์ จะสร้างความลำบากให้กับเรา คุณนึกภาพออกไหมว่าจะทรงกระทำต่อเราด้วยวิธีใด? ถ้าพระองค์ทรงมีพระประสงค์จะทำให้เราทุกข์ยาก และรบกวนเราด้วยความลำบากต่าง ๆ จริงแล้วเราคงทนทานไม่ไหวหรอก

บางคนอาจเถียงว่าพระเจ้าไม่มีพระประสงค์จะเกี่ยวข้องกับชีวิตของคุณ เพราะจากการที่พระเจ้า ทรงต้องการที่จะครอบครองชีวิตของคุณก็เป็นบทพิสูจน์ที่เด่นชัดแล้วว่าทรงมีพระประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับคุณ พระองค์ได้ตรัสผ่านทางผู้เผยพระวจนะเยเรมีย์ว่า “ด้วยว่าเรารู้ความคิดทั้งปวงที่เราได้คิดถึงพวกเจ้า พระเยโฮวาห์ตรัสว่าคือความคิดต่าง ๆ สำหรับความสุขไม่ใช่สำหรับความร้าย เพื่อจะได้ให้พวกเจ้าได้ความหวังใจที่เบื้องปลาย” (เยเรมีย์ 29:11)

การยอมรับพระองค์เป็นองค์

พระผู้เป็นเจ้าของเจ้าหมายความว่าอย่างไร?

การยอมให้พระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้ามีปรากฏในคำอธิษฐานที่พระองค์ทรงสอนเหล่าสาวกของพระองค์ดังนี้ “ท่านทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่า ข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลาย ผู้ทรงสถิตในสวรรค์ ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้น ในแผ่นดินโลก ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้และขอทรงโปรดยกความผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกโทษผู้กระทำผิดต่อข้าพระองค์นั้น และขอย่านำข้าพระองค์ในการทดลอง แต่ขอให้พ้นจากสิ่งชั่วร้าย เหตุว่าราชอำนาจและฤทธิ์เดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบ ๆ ไปเป็นนิรันดร์ อาเมน” (มัทธิว 6:9-13)

ให้สังเกตคำอธิษฐาน ซึ่งเริ่มต้นด้วยคำว่า “พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย” พระเยซูไม่ได้สอนให้เราพูดว่า “พระบิดาของข้าพระองค์” แต่เป็น “พระบิดาของข้าพระองค์ทั้งหลาย” สาวกจะต้องสามารถเป็นเหมือนกับคนทั้งหลายตามที่เขาคิดว่า นิ่งในที่ที่พวกเขาั่ง สาวกไม่ใช่ผู้ที่ดีรอบคอบโดยกำเนิด ตรงกันข้าม เขาเป็นพวกนักศึกษา ผู้แสวงหาสวรรค์ ผู้มีความประสงค์จะทำให้ชีวิตของเขาเป็นไปตามประสงค์ของพระเจ้า ดังนั้น เขาจึงต้องเข้าใจความต้องการและความอ่อนแอของคนทั่วไป “ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสักการะ” พระเยซูไม่ได้อธิษฐานว่า ให้พระนามของพระองค์เองเป็นที่เคารพสักการะ แต่ให้พระนามของพระบิดาเป็นที่เคารพสักการะ การยอมรับการปกครองของพระองค์หมายถึง การยอมจำนนของนามตนเอง

คุณสนใจที่สร้างชื่อเสียงเพื่อตนเองบ้างไหม? คุณต้องการที่จะให้คนทั้งไปจำนามของคุณได้ใช่ไหม? เป้าหมายชีวิตของคุณในการปรนเปรอตนเองก็คือ การพยายามค้นพบสิ่งใหม่ ๆ ทางวิทยาศาสตร์ ประกอบธุรกิจให้เจริญรุ่งเรือง แต่งงานกับบุคคลสำคัญ และสิ่งอื่น ๆ ที่ทำให้คุณเป็นที่ยอมรับนับถือใช่หรือไม่?

การมีพระเยซูเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเจ้า หมายถึง ความปรารถนาที่จะให้พระนามของพระองค์ไม่ใช่นามของคุณ... ได้รับการเคารพสักการะ

“ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่” พระเจ้าทรงปรารถนาจะปกครองแผ่นดินโลกเหมือนกับที่ทรงปกครองแผ่นดินสวรรค์ พระองค์กำลังอยู่ในขบวนการสร้างอาณาจักรของพระองค์อยู่ คุณอยากมีส่วนสละแรงกายเพื่อสร้างอาณาจักรของพระคริสต์ใหม่? หรือคุณยุ่งกับการสร้างอาณาจักรเล็ก ๆ ของคุณอยู่?

ในคริสตจักรของคุณ การสอนเด็กในวันอาทิตย์เป็นของคุณเองหรือ? คณะกรรมการ และผู้ปกครองเป็นของคุณหรือ? โครงการปลูกสร้างอาคารเป็นของคุณหรือ? โครงการส่งออก

อาสาสมัครออกไปประกาศเป็นของคุณหรือ? สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้เป็นความตั้งใจของคุณเอง...หรือคุณสามารถพูดออกมาได้อย่างเต็มปากว่านั่นเป็นอาณาจักรของพระคริสต์ซึ่งคุณกำลังคิดจะสร้างอยู่?

วิธีที่จะแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าคือ ผ่านการประกาศโดย “การนำคนจากความมืดมาสู่แสงสว่าง และจากอำนาจของซาตานสู่พระเจ้า” คุณกระตือรือร้นในการประกาศพระกิตติคุณใหม่? มีผู้ที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนกี่คนที่คุณรู้จัก และเขานับคุณเป็นเพื่อนสนิทหรือ?

“ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์” ข้อที่น่าสังเกตคือพระเยซูไม่ได้ตรัสว่า “ขอให้ไปทำตามใจของข้าพระองค์” แต่ตรัสว่า “ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์”

นี่เป็นข้อคิดที่พระเยซูทรงเผยให้เราได้รับรู้ เมื่อพระองค์ตรัสว่า “เราจะทำอะไรก็ตามอำเภอใจไม่ได้ เราได้ยินอย่างไร เราก็พิพากษาอย่างนั้น และการพิพากษาของเราที่อยู่ธรรม เพราะเรามีได้มุ่งที่จะทำตามใจของเราเอง แต่ตามพระประสงค์ของพระองค์พระเจ้าผู้ทรงใช้เรามา” (ยอห์น 5:30)

คุณไม่สามารถอธิษฐานว่า “ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์” นอกจากคุณจะแสวงหาน้ำพระทัยของพระองค์อย่างกระตือรือร้น และปฏิบัติตามนั้น จงเริ่มด้วยการทำตามสิ่งที่คุณทราบจากพระคัมภีร์ในส่วนที่กล่าวถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า เมื่อทำได้เช่นนี้แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงสถิตย์ชื่อ จะให้ความกระจ่างแก่คุณในเรื่องต่าง ๆ ที่ยังไม่ชัดเจน

“ขอประทานอาหารประจำวันแก่พวกข้าพระองค์” เราสามารถที่จะอธิษฐานตามข้อความนี้ได้ ถ้าเรามีทัศนคติว่า “ทุกอย่างที่ฉันมีอยู่มาจากพระเยซูและเป็นของพระองค์” มิฉะนั้น เหตุใดเราจึงพูดของสิ่งที่มาถึงเราอย่างปกติจากพระองค์ อาจารย์เปาโลได้กล่าวดังนี้ว่า “ท่านไม่รู้หรือว่าร่างกายของท่านเป็นวิหารของพระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งสถิตในท่าน ซึ่งท่านได้รับจากพระเจ้า ท่านไม่ใช่เจ้าของตัวท่านเอง พระเจ้าทรงซื้อท่านไว้แล้วด้วยค่าสูง เหตุฉะนั้น ท่านจงถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าด้วยร่างกายของท่านเถิด (1 โครินธ์ 6:19-20)

เพราะว่า พระเยซูทรงซื้อคุณด้วยราคาที่พระองค์ต้องหลั่งพระโลหิต คุณจึงไม่ใช่เจ้าของตัวคุณเองอีกต่อไป คุณเป็นของพระองค์ การปกครองของพระองค์หมายถึง คุณจะต้องจดจำความจริงข้อนี้ไว้และยอมมอบทุกสิ่งที่มีอยู่ ทั้งตัวคุณ และความหวังของคุณให้แก่พระองค์

ลองนึกถึงสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นของคุณ และคุณพิจารณาเห็นว่าเป็นของมีค่า มันอาจเป็นเงินทองหรือเพชรพลอยที่คุณชื่นชอบ อาจเป็นอุปกรณ์กีฬาของคุณ อาจเป็นสตรีโอหรือรถเครื่องของคุณ ไม่ว่าอะไรก็ตามถามตัวคุณเองว่า ใครเป็นเจ้าของสิ่งเหล่านี้ ถ้ามันเป็นของพระเยซูคริสต์จริง คุณจะยอมไม่รังเกียจที่จะใช้มันตามที่พระองค์ทรงเห็นว่าเหมาะสม

“และขอทรงโปรดยกความผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพระองค์ยกความผิดของผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์” พระเยซูทรงบอกให้เราอธิษฐานว่า “พระบิดาเจ้าข้า ขอทรงโปรดยกความผิดของข้าพระองค์เหมือนกับที่ข้าพระองค์ยกความผิดของผู้อื่น” คุณพูดอย่างนั้นได้ไหม? คุณกล่าวอย่างหนักแน่นได้ไหมว่าให้พระเจ้าอภัยความผิดของคุณ ตามส่วนที่คุณอภัยให้กับผู้อื่น?

การปกครองของพระเจ้านำไปสู่การให้และการรับ พระคุณคือ พระประสงค์ของพระเจ้าที่จะสละพระองค์เองอย่างสิ้นเชิงเพื่อเราการปกครองของพระเจ้าในชีวิตเรา คือความตั้งใจของเราเองที่จะถวายตัวของเราทั้งหมดต่อพระเจ้า ทุกคนต้องการให้พระเจ้าสละชีวิตของพระองค์ทั้งหมดแก่เรา แต่มีน้อยคนที่ต้องการมอบชีวิตตนทั้งหมดแก่พระเจ้า

“ขอให้นำข้าพระองค์เข้าในการทดลอง” พระเยซูทรงอธิษฐานเพื่อพระบิดาจะไม่นำเราเข้าสู่สถานการณ์ที่อาจชักจูงเราไปในทางที่เสื่อมเสียได้ มีสถานการณ์หลายอย่างในชีวิต ที่ไม่ถึงกับผิดเลยทีเดียว แต่สิ่งเหล่านี้จะเปิดโอกาสให้ซาตานเข้ามามีอำนาจเหนือเราได้

พระเยซูคริสต์มิได้ตรัสว่า “ขอให้นำข้าพระองค์เข้าในความบาป” แต่ตรัสว่า “ขอให้นำข้าพระองค์เข้าในการทดลอง” การอธิษฐานแบบนี้มีความหมายว่า ข้าพเจ้าเองตั้งใจยอมจำนนต่อพระองค์ในสิ่งที่มีปัญหา ข้าพเจ้าไม่เพียงแต่ยอมจำนนในเรื่องของบาปเท่านั้น แต่ยอมจำนนต่อพระองค์ในทุกสิ่งที่น่าไปสู่การทดลองด้วย

คุณย่อมทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้คืออะไร? ให้พระเยซูคริสต์เป็นเจ้าในชีวิตของคุณ นั่นหมายถึงว่าคุณจะต้องสลัดสิ่งไม่ดีเหล่านี้ให้หมดไปจากตัวคุณ “ให้พ้นจากสิ่งชั่วร้าย” นี้เป็นคำอธิษฐานเดียวกันกับที่พระเยซูทรงมอบให้เหล่าสาวกของพระองค์ในคืนที่พระองค์ทรงถูกทรยศ (ยอห์น 17:15)

การปกครองของพระเจ้ายังเกี่ยวข้องไปถึงการยอมรับว่า เราไม่มีทางที่จะต่อสู้กับศัตรูด้วยตัวของเราเองได้ พระคริสต์...มีเพียงพระองค์เท่านั้นที่จะเป็นผู้ปกป้องรักษาเรา ไม่มีใครหรือที่ใช้อำนาจของตนเองเข้าทำสงครามกับศัตรูและเอาชนะได้ นอกจากทางพระคริสต์ซึ่งทรงทำให้ซาตานพ่ายแพ้โดยกางเขนนั่น

ยากอบ น้องชายของพระเยซู เขียนไว้ดังนี้ว่า “เหตุฉะนั้นท่านทั้งหลายจงน้อมใจยอมฟังพระเจ้า จงต่อสู้กับมาร และมันจะหนีท่านไป” (ยากอบ 4:7) มารร้ายจะหนีไปจากเรา ถ้าเราน้อมใจยอมฟังพระเจ้าและต่อสู้กับมารด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์

เหตุใดพระเยซูจึงทรง

ต้องการเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

ทำไมพระเยซูคริสต์จึงทรงชวนชายที่จะขอเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา? ทำไมพระองค์ไม่ทรงปล่อยเราให้อยู่ในความทุกข์ นี่เป็นความลึกลับอย่างหนึ่งในพระคัมภีร์ แต่พระคัมภีร์ก็บอกไว้อย่างชัดเจนว่าพระองค์ทรงรักเรา และทรงต้องการจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา พระองค์ทรงต้องการเป็นเจ้าของชีวิตของเรา เมื่อข้าพเจ้ามองดูสิ่งที่เป็นบาปในชีวิตของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องยอมรับว่าความคิดขององค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นสิ่งที่ลึกลับเกินกว่าที่เราจะเข้าใจได้จริง ๆ

ข้าพเจ้ารู้จักพ่อค้าเดินทางคนหนึ่ง จากโอคลาโฮมา เขาได้ใช้เครื่องบินลำเล็ก ๆ สำหรับการติดต่อด้านธุรกิจของเขา เพราะเขาต้องเดินทางไปหลายท้องที่ที่อยู่นอกเส้นทางเดินรถ ครั้งหนึ่งเขาบินอยู่เหนือภูมิประเทศที่รุกรณะ และได้เห็นรถยนต์คันหนึ่งพยายามจะแซงรถบรรทุกที่มีขนาดใหญ่ซึ่งอยู่ข้างหน้า รถของเขาจึงสายไปมาเพื่อคอยหาโอกาสแซงรถบรรทุก

เพื่อนของข้าพเจ้าตัดสินใจ บินกลับไปดูอีก ปรากฏว่า แต่ละครั้งที่รถยนต์จะแซงรถบรรทุกมันจะพบกับเส้นคู่ ภูเขา ทางโค้ง หรือไม่มีรถอีกคันหนึ่งสวนทางมา จากการเฝ้าสังเกตของเพื่อนข้าพเจ้า เขาสามารถเห็นเหตุการณ์ต่าง ๆ บนถนนสายนั้นได้อย่างชัดเจน เป็นระยะทางหลายไมล์ เขาจึงคิดในใจว่า “ถ้าฉันสามารถติดต่อกับชายที่อยู่ในรถยนต์คันนั้นได้ฉันคงบอกเขาว่า เมื่อไหร่จึงจะแซงได้อย่างปลอดภัยและเมื่อไหร่ที่ไม่ปลอดภัย

เหมือนกับที่เรายังคงดำเนินการผจญภัย ครั้งยิ่งใหญ่ของเราต่อไป ซึ่งเรียกว่า ชีวิตเราไม่สามารถมองอ้อมทางโค้งจนเห็นเหตุการณ์ในวันพรุ่งนี้ได้ หรือมองข้ามภูเขา เพื่อดูว่าสภาพการณ์ในสัปดาห์ต่อไปจะเป็นอย่างไร เราไม่ทราบว่ เมื่อไหร่จึงจะข้ามถนนไปได้ด้วยความปลอดภัย แต่เนื่องจากพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า จึงทรงสามารถมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดปลาย พระองค์ทรงหยั่งรู้ในทุกสิ่งทุกอย่าง

ความตั้งใจของพระองค์ ที่จะเป็้องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ก็ได้เปิดเผยความต้องการของพระองค์ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเรา ดังนั้นพระองค์จึงทรงสามารถบอกให้เราทราบได้ว่า เมื่อไรที่เราจะก้าวไปข้างหน้าได้ด้วยความปลอดภัย และเมื่อไรที่เราไม่ควรก้าวไปเราคงไม่โง่พอที่จะปฏิเสธข้อเสนอที่มีค่าที่สุดนี้ใช่ไหม

องค์การเคมปีสเอาทรีชไทยแลนด์

ตู้ ปณ. 6 จันทรเกษม

ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร

กรุงเทพฯ 10904

ประเทศไทย